

GHB Movement : ความเคลื่อนไหว ธอส. ประจำปีไตรมาส 4 ปี 2547

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายใต้การนำของ **คุณบรรด ประจบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีกิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมากทั้งภายในและต่างประเทศ กอบกบ. “วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับไตรมาส 4 ปี 2547” จึงเน้นความเคลื่อนไหวสำคัญขอ ธอส. แยกออกต่างหากจากคอลัมน์แฉวงดงที่อยู่อัดย

ในประเทศ

...**คุณวิสุทธิ ศรีสุพรรณ** ประธานกรรมการธนาคาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคาร ได้ให้การต้อนรับ **คุณอุไรวรรณ เทียนทอง** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงระหว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ



สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในโครงการ **“บ้าน สปส. - ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน”** เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 47 ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 2...

...**คุณชรงค์ ประจบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ธอส. และ **คุณสิน เอกวิศาล** กรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บปส.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนสินเชื่อโครงการ Consortium ของ บปส. เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 47 ที่ผ่านมา ...



...**ธนาคารอาคารสงเคราะห์** เข้าร่วมออกบูธให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในงาน **“มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 12”** ซึ่งจัดโดยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอาคารชุดไทย และสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยในวันที่ 19 - 21 พ.ย. 47 HALL 9 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี ปรากฏว่ามีประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธและใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกันอย่างคึกคัก...

...**ธนาคารอาคารสงเคราะห์** เข้าร่วมออกบูธให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยในงาน **“โครงการคลังสัญญา ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)”** ซึ่งจัดโดยกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 12 - 13 พ.ย. 47 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง **ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** เป็นประธานในพิธีเปิดงาน...





...**ธนาคารอาคารสงเคราะห์** ร่วมกับ **ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน** จัดงาน “ตลาดนัดชุมชน ธอส.” ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ย. 47 ณ ลานเอนกประสงค์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งภายในงานมีสินค้า OTOP และ SMEs เข้าร่วมงานกว่า 50 ร้านค้า โดยได้รับเกียรติจาก**คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์** ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน...



...**คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่าง ธอส. กับบริษัทประเมิน 13 บริษัทที่ทำงานร่วมกับ ธอส. เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 47 ณ B.S.C.Bowl ซีคอนสแควร์ และภายหลังการแข่งขันได้มีการเลี้ยงสังสรรค์ ณ โรงแรม King Park Avenue ...

...**คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ธอส. พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร ให้การต้อนรับ**คุณสมบุรณ์**



งามลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการสาขาสมุทรสาครแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 47 ที่ผ่านมา...

...**ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชลบุรี** จัดพิธีเปิดสำนักงานสาขาชลบุรีใหม่ เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 47 โดยได้รับเกียรติจาก**คุณวิทยา คุณปลื้ม** ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี โดยมี**คุณสมชาย สหชัยรุ่งเรือง** ส.ส.จังหวัดชลบุรี **คุณวิสุทธิ ศรีสุพรรณ** ประธานกรรมการ ธอส. **คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ธอส. และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานกว่า 250 คน โดยมี**คุณศรีภา สนธิสิริกุล** ผู้จัดการสาขา ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมอบสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติธนาคารจำลอง ทุนการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี จ.ชลบุรี...



...ในโอกาส “**วันครบรอบการดำเนินงานปีที่ 51**” **คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 52 รูป และจัดเลี้ยง / ถวายภัตตาหารเพลให้แก่พระภิกษุสงฆ์พร้อมจัดให้มีพิธีเปิด “**น้ำพุ**” อย่างเป็นทางการบริเวณเสาธง ด้านหน้าอาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่...



ต่างประเทศ

...ศูนย์วิชาการที่อยู่อาศัยแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University's Joint Center for Housing Studies-JCHS) โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ Rockefeller เตรียมการจัดสัมมนาในระดับผู้นำวงการที่อยู่อาศัยในชื่อเรื่อง "More Than Shelter : Mobilizing Housing Finance for Economic and Social Development" วันที่ 9 - 14 พ.ค. 48 ณ เมือง Bellagio ประเทศอิตาลี ...งานนี้ **คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ธอส. ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่ **"ผู้ประสานงานประจำประเทศไทย"** โดยมี **Dr.Michael Lea** ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่อยู่อาศัยในระดับแนวหน้าของโลก เป็นผู้แทนของ JCHS ที่เดินทางมาประสานงานด้วยตนเอง และร่วม



หารือกับผู้นำวงการที่อยู่อาศัยของไทย อาทิเช่น ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายกสผมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และนายกสมาคมอาคารชุดไทย โดยมีคุณพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ ธอส. เป็นผู้ประสานงาน เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 47 ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ...การสัมมนาครั้งนี้ **ดร.วิระชัย วีระเมธีกุล** ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เล็งเห็นความสำคัญและยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่ เพราะเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถแสดงความสำเร็จในการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสายตาโลก...

...The United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) และ The European Federation of Building Societies (EFBC) ร่วมเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมเรื่อง "Housing Finance in Emerging Markets - Exchanges and Challenges" เมื่อวันที่ 22 - 24 ก.ย. 47 ที่ผ่านมา ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน โดยได้เชิญ**คุณชรรค์ ประจวบเหมาะ** กรรมการผู้จัดการ ธอส. เป็นวิทยากรในหัวข้อเรื่อง "Current Situation of Housing Finance in Thailand"...



...เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 47 **คุณชมพูนุท สุมนะเศรณี** รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนธนาคารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก**สาธารณรัฐแอฟริกาใต้** นำโดย **Mr.Samson Moraba** - Chief Executive Officer, The National Housing Finance Corporation : NHFC (กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทการเงินเพื่อการเคหะแห่งชาติ) ซึ่งเดินทางมาดูงานและหารือเรื่องโครงการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย ร่วมด้วยคุณลือชัย จิรวินิจนนท์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณภาพ และ **คุณพัลลภกฤตยานวัช** ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ซึ่งเป็นผู้บรรยายเรื่องการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์... 